

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๗.๕/ว ๖๖๕๐



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๓) พศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๗.๕/ว ๖๐๘๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหารขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญดังกล่าวให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคเอกชนให้ทราบ ตลอดจนส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวดจนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร เรียบร้อยแล้ว จังหวัดมุกดาหารจึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคำขวัญดังกล่าวให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคเอกชนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ รัชชประเทศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๔๙๔๑ มท. ๔๙๑๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mukdahan_per@hotmail.com



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร

.....

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีประกาศลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เชิญชวนให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและภาคเอกชนส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวด เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลูกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) โดยกำหนดส่งคำขวัญเข้าร่วมการประกวดจนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร เรียบร้อยแล้ว จังหวัดมุกดาหารจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ คำขวัญ “มุกดาหาร ต่อต้านคอร์รัปชัน คือคำมั่นของเรา Mukdahan is anti - corruption , it is our promise” ของเด็กหญิงกรณิการ์ ศรีโยหะ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพฑูรย์ รัชประเทศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร